

กรอบแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการสำคัญตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วัดโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกรม	เกณฑ์การประเมิน	วิธีการวัด	แหล่งข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				ผู้จัดเก็บ ตัวชี้วัด	ผู้กำกับ ตัวชี้วัด
<b>๑. แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล</b>					
๑.๑ ร้อยละของพื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล	พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐	เปรียบเทียบข้อมูลในแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ ของหน่วยงานกับแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลที่ได้วางแผนไว้ในปี ๒๕๖๒	สพด. ที่มีการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล	สพข./สพด.	กผง.
๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางการพัฒนาของแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล สามารถดำเนินการในพื้นที่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	วัดจากผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๓ ของหน่วยงานกับแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลที่ได้วางแผนไว้ในปี ๒๕๖๒	สพด. ที่มีการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล	สพข./สพด.	กผง.
<b>๒. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map)</b>					
๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรภายหลังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต	เกษตรกรภายหลังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	ประเมินผลโดยการสำรวจและสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ในปี ๒๕๖๒	เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ในปี ๒๕๖๒	สพข./สพด.	กผง.
๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสานตาม Agri-Map	เกษตรกรยอมรับและสมัครใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน	ประเมินผลโดยการสำรวจและสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) ในปี ๒๕๖๓	เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ในปี ๒๕๖๓	สพข./สพด.	กผง.
<b>๓. จัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (ต้นแบบ)</b>					
๓.๑ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (ต้นแบบ)	การจัดทำแผนพัฒนาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (ต้นแบบ) เชิงบูรณาการตามแผนแม่บทและเกณฑ์ที่กำหนดไว้	รายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	คณะทำงานจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำระดับเขต	สพข.	กผง.
๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	การจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (ต้นแบบ) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนแม่บทและเกณฑ์ที่กำหนด	รายงานผลการจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (ต้นแบบ) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนแม่บทและเกณฑ์ที่กำหนด	คณะทำงานจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำระดับเขต	สพข.	กผง.

ตัวชี้วัดโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกรม	เกณฑ์การประเมิน	วิธีการวัด	แหล่งข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ	
				ผู้จัดเก็บ ตัวชี้วัด	ผู้กำกับ ตัวชี้วัด
<b>๔. เกษตรอินทรีย์ (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (PGS))</b>					
๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	รายงานผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ เทียบกับแผนการดำเนินงาน	การรายงานผลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	กวจ./สพต.	กผง.
๔.๒ ร้อยละของพื้นที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)	พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๓ กับผลการตรวจการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)	เกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๖๓	กวจ./สพต.	กผง.
<b>๕. บัตรดินดี</b>					
๕.๑ ร้อยละของเกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากบัตรดินดี	เกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดีมีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากบัตรดินดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประเมินผลโดยการสำรวจและสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดี ในปี ๒๕๖๒	สพข./สพต	สวด./สพต.	กผง.
๕.๒ ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถนำข้อมูลจากบัตรดินดีไปใช้พัฒนาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนได้	เกษตรกรที่สามารถนำข้อมูลจากบัตรดินดีไปใช้พัฒนาในพื้นที่เกษตรกรรมของตนได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	ประเมินผลโดยการสำรวจและสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดี ในปี ๒๕๖๒	สพข./สพต	สวด./สพต.	กผง.

**เกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**ของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ - ๑๒**

โครงการสำคัญของกรมฯ	รอบที่ประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
<b>๑. แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล</b> <b>F๑_๑</b> ร้อยละของพื้นที่ที่มีการนำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลไปใช้ประโยชน์ <b>หมายเหตุ:</b> วัดผลจากพื้นที่ที่มีการทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปี๒๕๖๒ <b>F๑_๒</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน <b>หมายเหตุ:</b> วัดผลจากกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓	๑	พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐)	พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕)	พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)	พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕)	พื้นที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐)
	๒	กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางการพัฒนาของแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสามารถดำเนินการในพื้นที่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐)	กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางการพัฒนาของแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสามารถดำเนินการในพื้นที่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐)	กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางการพัฒนาของแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสามารถดำเนินการในพื้นที่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐)	กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางการพัฒนาของแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสามารถดำเนินการในพื้นที่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐)	กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางการพัฒนาของแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสามารถดำเนินการในพื้นที่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)
<b>๒. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map)</b> <b>F๒_๑</b> ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรภายหลังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต <b>หมายเหตุ:</b> เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๒ <b>F๒_๑</b> ร้อยละความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสานตาม Agri-Map <b>หมายเหตุ:</b> เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๓	๑	เกษตรกรภายหลังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต มีความพึงพอใจ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕)	เกษตรกรภายหลังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต มีความพึงพอใจ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐)	เกษตรกรภายหลังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต มีความพึงพอใจ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕)	เกษตรกรภายหลังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต มีความพึงพอใจ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕)	เกษตรกรภายหลังที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต มีความพึงพอใจ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕)
	๒	เกษตรกรยอมรับและสมัครใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐)	เกษตรกรยอมรับและสมัครใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕)	เกษตรกรยอมรับและสมัครใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐)	เกษตรกรยอมรับและสมัครใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕)	เกษตรกรยอมรับและสมัครใจในการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นเกษตรผสมผสาน (ร้อยละ ๑๐๐)

โครงการสำคัญของกรมฯ	รอบที่ประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
<p><b>๓. จัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (ต้นแบบ)</b></p> <p>F๓_๑ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (ต้นแบบ)</p> <p>F๓_๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	๑	การจัดทำแผนพัฒนาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ เชียงบูรณาการ ตามขั้นตอนที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)	การจัดทำแผนพัฒนาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ เชียงบูรณาการ ตามขั้นตอนที่กำหนด (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕)	การจัดทำแผนพัฒนาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ เชียงบูรณาการ ตามขั้นตอนที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐)	การจัดทำแผนพัฒนาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ เชียงบูรณาการ ตามขั้นตอนที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕)	การจัดทำแผนพัฒนาเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ เชียงบูรณาการ ตามขั้นตอนที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)
	๒	ผลการจัดทำเขตพัฒนาที่ดินมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๘๐)	ผลการจัดทำเขตพัฒนาที่ดินมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๙๐)	ผลการจัดทำเขตพัฒนาที่ดินมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	จัดทำ(ร่าง)ผลการจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน เสนอกรรมการและผู้บริหาร	รายงานผลเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินได้
<p><b>๔. เกษตรอินทรีย์ (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS))</b></p> <p>F๔_๑ ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)</p> <p>F๔_๒ ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)</p>	๑	สำรวจเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (ขั้นที่ ๑ และ ๒)	จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ ๑ และ ๒	คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ ๑ และ ๒ ในปี ๒๕๖๓	จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ ๑ และ ๒ ในปี ๒๕๖๓	จัดส่งแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (ขั้นที่ ๑ และ ๒) ในปี ๒๕๖๓ ตามเวลาที่กำหนด
	๒	ดำเนินการครบถ้วนในขั้นตอนที่ ๑-๔ ได้แก่ ๑) วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม ๒) เรียนรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๓) เรียนรู้กระบวนการ PGS ๔) กลุ่มให้คำปรึกษา	ดำเนินการครบถ้วนในขั้นตอนที่ ๕-๖ ได้แก่ ๕) กลุ่มจัดทำเอกสารที่จำเป็น ๖) จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกกลุ่ม	ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๗) ร่วมกันตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนและตัดสินใจให้การรับรอง	ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๘) นำข้อมูลรายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่ผ่านการรับรอง PGS ที่มีรายละเอียดของผลิตผลทั้งหมด จำนวนพื้นที่ที่ผ่านการรับรอง บันทึกในระบบ เพื่อให้ออกไปรับรอง PGS	จัดส่งข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง PGS รายงานกรมฯ ทราบ

โครงการสำคัญของกรมฯ	รอบที่ ประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
<b>๕. บัตรดินดี</b> <b>F๕_๑</b> ร้อยละของเกษตรกรมีการใช้ ประโยชน์ข้อมูลจากบัตรดินดี  <b>F๕_๒</b> ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถ นำข้อมูลจากบัตรดินดีไปใช้พัฒนาใน พื้นที่เกษตรกรรมของตนได้ <b>หมายเหตุ:</b> วัดผลจากกิจกรรมที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	๑	เกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดีมีการ ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากบัตรดินดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐)	เกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดี มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก บัตรดินดี (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๕)	เกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดี มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก บัตรดินดี (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐)	เกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดี มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก บัตรดินดี (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕)	เกษตรกรที่ได้รับบัตรดินดี มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก บัตรดินดี (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐)
	๒	เกษตรกรที่สามารถนำข้อมูล จากบัตรดินดีไปใช้พัฒนาใน พื้นที่เกษตรกรรมของตนได้ (ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐)	เกษตรกรที่สามารถนำข้อมูล จากบัตรดินดีไปใช้พัฒนาใน พื้นที่เกษตรกรรมของตนได้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)	เกษตรกรที่สามารถนำข้อมูล จากบัตรดินดีไปใช้พัฒนาใน พื้นที่เกษตรกรรมของตนได้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐)	เกษตรกรที่สามารถนำข้อมูล จากบัตรดินดีไปใช้พัฒนาใน พื้นที่เกษตรกรรมของตนได้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐)	เกษตรกรที่สามารถนำข้อมูล จากบัตรดินดีไปใช้พัฒนาใน พื้นที่เกษตรกรรมของตนได้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐)

**เกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**ของ หน่วยงานส่วนกลาง**

โครงการสำคัญของกรมฯ	รอบที่ ประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๑. แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล	๑	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา
	๒	ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐๐ มีรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๒. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map)	๑	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา
	๒	ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐๐ มีรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓. จัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (ต้นแบบ)	๑	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา
	๒	ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐๐ มีรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

โครงการสำคัญของกรมฯ	รอบที่ ประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
		๑	๒	๓	๔	๕
๔. เกษตรอินทรีย์ (ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ (PGS))	๑	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา
	๒	ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐๐ มีรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๕. บัณฑิตดี	๑	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ และรายงานผลการดำเนินงานตามกำหนดเวลา
	๒	ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ร้อยละ ๙๐ - ๙๙.๙๙	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ และมีรายงานผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ๑๐๐ มีรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

\* หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน หมายถึง ผลการดำเนินงานที่เสร็จสิ้นตามแผนที่แต่ละหน่วยงานกำหนดเป้าหมายไว้ในแต่ละรอบการประเมิน (แผน ๖ เดือน)

**เกณฑ์การประเมินผลตามตัวชี้วัดในมิติคุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพ และมิติพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
ของ ทุกหน่วยงาน**

ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รอบที่ประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
<b>มิติคุณภาพการให้บริการ</b>							
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงาน(กอง/สำนัก)	ทุกหน่วยงาน	๑,๒	น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๐ - ๗๙.๙๙	ร้อยละ ๗๕ - ๗๙.๙๙	ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙	ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
<b>มิติประสิทธิภาพ</b>							
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ทุกหน่วยงาน	๑	น้อยกว่าร้อยละ ๑๖.๒๘	ร้อยละ ๑๖.๒๙ - ๒๘.๒๘	ร้อยละ ๒๘.๒๙ - ๔๐.๒๘	ร้อยละ ๔๐.๒๙ - ๕๒.๒๘	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๒.๒๙
	ทุกหน่วยงาน	๒	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘
<b>มิติพัฒนาองค์กร</b>							
- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐	ทุกหน่วยงาน	๑	คัดเลือกกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน ๑ กระบวนการหรือบริการ และจัดส่งให้ กพร. ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๓	-	วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือบริการ โดยใช้ Innovation หรือ Digitalization หรือ collaboration	-	แผนปรับปรุงกระบวนการหรือบริการ โดยใช้ Innovation หรือ Digitalization หรือ collaboration และจัดส่งให้ กพร. ภายในวันที่ ๑๖ มี.ค.๖๓
	ทุกหน่วยงาน	๒	ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการหรือบริการตามแผน	ประเมินการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการหรือบริการ	วิเคราะห์ผลการประเมินและปรับปรุงกระบวนการหรือบริการใหม่	จัดส่งกระบวนการหรือบริการใหม่ให้ กพร. ภายใน ๑๕ ก.ย.๖๓	จัดส่งกระบวนการหรือบริการใหม่ให้ กพร. ภายใน ๑๗ ส.ค.๖๓



ตัวชี้วัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รอบที่ประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน				
			๑	๒	๓	๔	๕
- ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ร้อยละของจำนวนขยะและพลาสติกที่ลดลง (น้ำหนัก ร้อยละ ๕)	ทุกหน่วยงาน	๑,๒	๑	๒	๓	๔	๕
๑.๑ ขยะมูลฝอย ลดลง ร้อยละ ๑๐ (น้ำหนักร้อยละ ๑)			<ร้อยละ ๗	ร้อยละ ๗-๗.๙๙	ร้อยละ ๘-๘.๙๙	ร้อยละ ๙-๙.๙๙	ร้อยละ ๑๐
๑.๒ ถุงพลาสติกหิ้ว ลดลงร้อยละ ๓๐ (น้ำหนักร้อยละ ๑.๕)			<ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕-๑๙.๙๙	ร้อยละ ๒๐-๒๔.๙๙	ร้อยละ ๒๕-๒๙.๙๙	ร้อยละ ๓๐
๑.๓ แก้วน้ำพลาสติกใช้ ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ลดลงร้อยละ ๓๐ (น้ำหนักร้อยละ ๑.๕)			<ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕-๑๙.๙๙	ร้อยละ ๒๐-๒๔.๙๙	ร้อยละ ๒๕-๒๙.๙๙	ร้อยละ ๓๐
๑.๔ โฟมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ ๑๐๐ (น้ำหนักร้อยละ ๑)			<ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙	ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙	ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙	ร้อยละ ๙๐-๑๐๐

คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน

มกราคม ๒๕๖๓